



สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๖๖



นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑๘

สารจาก ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑๘
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ทุกท่าน

ในรอบปีบัญชี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑๘ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้ให้สัญญาไว้กับสมาชิกทุกท่าน ในด้านการแก้ไขปัญหานี้ NPL เราได้จัดทำโครงการประนอมหนี้ ทั้งก่อนดำเนินคดี ระหว่างดำเนินคดี และหลังคำพิพากษา ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๔ พร้อมกันนั้นยังได้จัดทำหลักเกณฑ์ ให้อดีตสมาชิกได้กลับเข้าเป็นสมาชิกได้ง่ายขึ้น และทำการ ปรับโครงสร้างหนี้ให้เพื่อคืนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ให้

ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการชุดนี้ ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เช่น

- สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ๑,๕๐๐ ล้านบาท
- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด จำนวน ๘๐๐ ล้านบาท

สำหรับนำมาให้สมาชิกได้รับเงินกู้ยืมอย่างทั่วถึงตามความต้องการ ซึ่งเพียงพอต่อสมาชิกทุกคนที่ยื่นกู้มาในปี ๒๕๖๕

สำหรับการเปลี่ยนแปลงอื่นนั้น สหกรณ์ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด” มาเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด” ตามความประสงค์ของสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ โดยนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วมีผลนับแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา (๙/๙) นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ย้ายสำนักงานจากที่ตั้งเดิมได้อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาอยู่ที่สำนักงานชั่วคราวตรงข้ามกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๖ นี้

ในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ นั้น สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ สำหรับเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกมากขึ้น เช่น ทุนการศึกษาบุตรจากเดิม ๕ ล้านบาท เป็น ๘ ล้านบาท และสวัสดิการอื่นๆ อีก ๗ ประเภท รวมทั้งยังได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลหุ้นที่ ร้อยละ ๖.๒๐ และเงินเฉลี่ยคืนอยู่ที่ร้อยละ ๒๐ โดยในปีบัญชี ๒๕๖๕ ซึ่งจะเสนอที่ประชุมใหญ่ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ คาดว่า จะสามารถจัดสรรได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ นี้ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๘ ได้จัดทำ “โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก” ให้เข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น โดยยกเว้นหลักเกณฑ์บางข้อ ที่จำกัดสิทธิของสมาชิกที่สมัครใหม่ไว้จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท แต่หากมีสมาชิกสนใจเกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ สหกรณ์ก็มีแหล่งเงินกู้ที่พร้อมจะนำมาให้สมาชิกได้รับเงินกู้เพิ่มเติมได้ ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกเป็นลำดับแรก ซึ่งอาจมีของขวัญปีใหม่อื่นๆ ตามมาเพิ่มเติมอีก

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ นี้ ผมและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๘ รวมตลอดจนที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระสยามเทวาธิราช พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงช่วยดลบันดาลประทานพรให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ทุกท่านพร้อมครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญ โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ.



นายทิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
๑ มกราคม ๒๕๖๖